

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 1834 NHCS-KHN

V/v: cho vay vốn đối với hộ
nghèo, các đơn vị kinh tế thuộc
vực II, III trong khu KTQP.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhận được công văn số 4435/BQP ngày 07/9/2004 của Bộ Quốc phòng về việc xin cơ chế hỗ trợ tài chính, vốn cho các khu Kinh tế quốc phòng (KTQP). Sau khi nghiên cứu đề nghị của Bộ Quốc phòng, NHCSXH có một số ý kiến liên quan tới nhiệm vụ của NHCSXH như sau:

Trong tháng 5/2004, theo đề nghị của Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng tại công văn số 449/KT-TC, NHCSXH đã cùng Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Quỹ Hỗ trợ Phát triển tham gia khảo sát tại Bình đoàn 15, 16 thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng (gọi là các khu KTQP tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên). Qua khảo sát thực tế, NHCSXH có một số ý kiến như sau:

Các khu KTQP hầu hết được triển khai trên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn, vùng rừng núi hoang vu, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu và thời tiết không thuận lợi cho sản xuất và đời sống. Trong khu KTQP có các doanh nghiệp (DN) quân đội vừa làm nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội vừa thực hiện nhiệm vụ An ninh - Quốc phòng.

Hơn nữa, phần lớn dân cư sống trong các khu KTQP là đồng bào dân tộc thiểu số: JaRai, ÊĐê, STiêng... đồng bào di cư tự do; trình độ chuyên môn thấp, tập quán sinh hoạt lạc hậu, đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn; thiếu vốn sản xuất, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật để trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm, việc tổ chức sản xuất ở các khu KTQP chủ yếu là trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều...), dân cư trong khu KTQP đều do các Bình đoàn quản lý và hầu như không có quan hệ với các cấp Chính quyền và tổ chức Hội đoàn thể tại địa phương, do chưa tổ chức được thành làng, xã theo địa bàn hành chính. Vì vậy, các DN trong khu KTQP vừa phải làm nhiệm vụ cung ứng vốn, vừa phải làm nhiệm vụ trợ giúp kỹ thuật cho người dân.

Để tạo điều kiện cho ổn định đời sống và phát triển sản xuất, các DN và người dân trong khu KTQP cần được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Qua tham gia khảo sát, NHCSXH hoàn toàn đồng tình và chia sẻ với những khó khăn mà các khu KTQP thuộc Bộ Quốc phòng cần phải tháo gỡ. Tuy nhiên, để giải quyết được những khó khăn trên, không chỉ riêng NHCSXH có thể giải quyết được mà cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành và Chính phủ, những vấn đề đó là:

Vấn đề cho vay đối với hộ sản xuất và các DN thuộc khu KTQP thuộc khu vực II, III và các xã 135: theo quy định tại điểm 5 Điều 2 Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về “tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác” thì các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh thuộc hải đảo, khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong các đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Nhưng hiện nay, Chính phủ chưa cho phép NHCSXH triển khai cho vay đối với đối tượng này.

Vấn đề uỷ thác qua Đoàn KTQP: căn cứ vào Điều 5 Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, thì việc cho vay của NHCSXH được thực hiện theo phương thức uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức Chính trị - xã hội. Vì vậy, theo quy định, các Bình đoàn KTQP không phải là đơn vị được thực hiện nhiệm vụ uỷ thác của NHCSXH.

Từ những vấn đề trên, để tạo điều kiện cho các DN và người dân trong khu KTQP được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, NHCSXH cùng Bộ Quốc phòng đề nghị với Chính phủ cho phép thực hiện một số vấn đề sau:

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép NHCSXH sớm triển khai nhiệm vụ cho vay các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh thuộc hải đảo, khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho các DN thuộc khu KTQP được tiếp cận với chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho các đơn vị trực tiếp quản lý hộ nghèo trong khu KTQP được ký xác nhận trên hồ sơ vay vốn của hộ nghèo thuộc các khu KTQP, như đối với UBND cấp xã được quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP, khi nào thành lập được làng, xã theo địa bàn hành chính thì bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

Trên đây là ý kiến của NHCSXH về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo, các đơn vị kinh tế thuộc khu vực II, III miền núi và các xã đặc biệt khó khăn trong khu KTQP. Rất mong sự hợp tác của Bộ Quốc phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, phòng KHNV.

KT/ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Phong